



# ข่าวกรมควบคุมมลพิษ

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้  
จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ ๘/๒๕๖๒



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ วัดคลิตี้พัฒนาราม ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล บ้านคลิตี้ล่าง อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๔ (อู่ล่อง) พร้อมด้วยชาวบ้านคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) โดยที่ประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยซึ่งอยู่ระหว่างการปูพื้นแผ่นวัสดุกันซึม การฟื้นฟูสภาพพื้นที่โรงแต่งแร่เดิม การปรับปรุงถนนภายในชุมชนคลิตี้บน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงานในระยะถัดไป รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมฝาย KC๔ ที่ชำรุด การก่อสร้างฝายใหม่ โครงการน้ำสะอาดหมู่บ้านคลิตี้ล่าง การปรับปรุงถนนในชุมชนคลิตี้บน การจัดทำแผนที่ปริมาณตะกั่วในเลือดร่วมกับข้อมูลสิ่งแวดล้อม การสื่อสารข้อมูลทางไลน์ การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำลงลำห้วยคลิตี้บริเวณพื้นที่ปิดคลุมบ่อกักเก็บตะกอนทางแร่เดิม วิธีการดูตะกอนในลำห้วย พร้อมทั้งได้รับฟังข้อคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ต่อการดำเนินโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเป็นเอกสารเพื่อให้ชาวบ้านใช้ในการศึกษาและติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ การติดตามตรวจสอบน้ำใต้ดินบริเวณบ่อกักเก็บทางแร่เดิมอย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคลิตี้ล่างและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนฯ บ้านคลิตี้ล่าง จุดที่จะทำการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านคลิตี้บนระยะ ๑๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษและผู้รับจ้างได้ชี้แจงให้กับที่ประชุมแล้วและจะนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากประชุมรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย โดยได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ถัดไปในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒